

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถิติจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๕ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๒
และการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

ผู้มาประชุม

๑.	นายอลงกรณ์	แอดคะรจ์จน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธาน
๒.	นางสิดารัตน์	ธาราสมบัติ	สถิติจังหวัดจันทบุรี
๓.	ผศ.ดร.วยากร	อุดมโภชน์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๔.	นายณัฐ	ทานตวนิช	ผอ.กองนโยบายและแผน
๕.	นายภิชาติ	โพธิ์บาทะ	ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๖.	นายฉัตรชัย	ติมา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๗.	นางสุวรรณา	การภักดี	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
๘.	นายจิตตพัฒน์	ตั้งสุขสบายดี	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
๙.	นางสาวธัญวรรณ	ดิระพันธ์อำไพ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
๑๐.	นางสาวสอางค์	กิริยาภิจ	เจ้าหน้าที่สถิตินักท่องเที่ยว
๑๑.	นายนิรุทธิ์	โอวัฒนานวคุณ	ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
๑๒.	นางสาวฉัตรกาญจน์	กิตยวัฒน์	ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
๑๓.	นายกิตติศักดิ์	ดีปัญญา	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๑๔.	นางสาวสุธาทพร	สุภาวกุล	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
๑๕.	นางสาววัชรภรณ์	พรุพิพัฒน์	พนักงานสถิติ
๑๖.	นายเฉลิมเกียรติ	เกษราธิกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน :

การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลในหน่วยงานสามารถใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศในการสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง แหล่งที่มา ทราบถึงชั้นความลับ ประเภท รูปแบบข้อมูล และเพื่อรวบรวมให้เป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ Government Data Catalog : GDC ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสำคัญของภาครัฐทั้งหมดเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการติดตามและกำกับดูแลการจัดการข้อมูลตลอดทั้งวงจรชีวิต และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถบูรณาการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการนำประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ได้จากการปฏิบัติงานรอบ ๑/๒๕๖๔ มาจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) ตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูล ส่วนกลาง (Mandatory Metadata) จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับ ๑ ชุดข้อมูลที่หน่วยงานต้องจัดทำและระบุรายละเอียด ได้แก่ ประเภทข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ อีเมลผู้ติดต่อ คำสำคัญ รายละเอียด วัตถุประสงค์ ความสำเร็จของการปรับปรุงข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ แหล่งที่มา รูปแบบในการเก็บข้อมูล หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สัญญานุญาต ให้ใช้ข้อมูล

มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน :

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน :

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

/สถิติจังหวัด...

สถิติจังหวัด : เชิญชม สื่อวีดิทัศน์ “การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์”

ประธาน : จากที่ชมในสื่อวีดิทัศน์ “การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์” เราจะต้องจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของจังหวัดจันทบุรี ตามตัวอย่างจังหวัดชลบุรีที่เป็นจังหวัดนำร่อง ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำ การใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้ สำหรับจังหวัดจันทบุรี จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะต้องให้ข้อมูล เพื่อที่สำนักงานสถิติจังหวัดจะได้รวบรวมจัดทำเป็นบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โดยจะเน้นเรื่องข้อมูลดิบที่ถูกต้อง โกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และมีการขับเคลื่อนร่วมกัน

สถิติจังหวัด : จากการประชุมคณะกรรมการสถิติจันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เราจะได้ประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญจากยุทธศาสตร์จังหวัดหรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ คือเรื่อง “ผู้สูงอายุ” ซึ่งจะมีการจัดเก็บรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้สูงอายุ” จำนวน ๕๔ รายการ โดยแต่ละรายการจะมีการจัดเก็บคำอธิบาย (Metadata) จำนวน ๑๔ หัวข้อของข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ

นายกิตติศักดิ์ : ๑๔ คำอธิบาย (Metadata) ข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ มีรายละเอียดดังนี้

No.	ชื่อรายการ	ชื่อรหัสเทคนิค	คำอธิบาย	ชนิด/รูปแบบ	ตัวอย่าง	
					ข้อมูลระบบ	ข้อมูลสถิติ
1	ประเภทข้อมูล	data_type	ชุดข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทใด	ดูรายละเอียด “คำอธิบาย”	ข้อมูลระบบ	ข้อมูลสถิติ
2	ชื่อชุดข้อมูล	title	ชื่อของชุดข้อมูลที่กำหนดโดยองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล	Text	รายได้จากการท่องเที่ยว	จำนวนกำลังแรงงานรวม
3	องค์กร	owner_org	ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล	Text	สำนักงานเปิดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	ชื่อผู้ติดต่อ	maintainer	ชื่อกอง สำนัก หรือ ฝ่ายที่ให้บริการมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล	Text	กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ	กองสถิติสังคม
5	อีเมลผู้ติดต่อ	maintainer_email	อีเมลกอง สำนัก หรือ ฝ่ายที่ให้บริการมอบหมายให้รับผิดชอบข้อมูล	Email address	policy@mots.go.th	slaborf@nsso.go.th
6	คำสำคัญ	tag_string	หัวข้อ คำ วลี หรือแท็ก (tag) ที่ใช้ระบุคำสำคัญในชุดข้อมูล	Text แยกแต่ละ keywords ด้วย “,(comma)	รายได้, ท่องเที่ยว, จังหวัด	แรงงาน, กำลังแรงงาน
7	รายละเอียด	notes	คำอธิบายรายละเอียดที่สำคัญของชุดข้อมูลอย่างอื่น เช่น คำนิยาม ชุดข้อมูลเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการบันทึกแบบใด กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับทราบข้อมูลเป็นใคร	Text	รายได้จากการท่องเที่ยว จำนวนรายจังหวัด	กำลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบัน และเป็นผู้อยู่จัดจ้างมากอยู่ในประเภทกำลังแรงงานหรือฤดูกาล

Handwritten signature

No.	ชื่อรายการ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย	ตัวเลือก / รูปแบบ	ตัวอย่าง	
					ข้อมูลระบบ	ข้อมูลสถิติ
8	วัตถุประสงค์	objective	อธิบายที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดข้อมูล เช่น กฎหมาย ภารกิจ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้ของผู้จัดการ	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	- เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว - แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) - พันธกิจของ สป.กท.	- เพื่อประมาณจำนวนและลักษณะของกำลังแรงงานภายในประเทศ - กฎกระทรวง - พันธกิจของ สปช.
9.1	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	update_frequency_unit	สำหรับข้อมูลทั่วไป : ความถี่ที่ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลถูกปรับปรุงเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลสถิติ : ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ใช้ข้อมูล	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	รายปี	รายเดือน
9.2	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	update_frequency_interval	ใช้คุณสมบัตินี้ประกอบกับหน่วยความถี่ในการอัปเดตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าชุดข้อมูลมีการอัปเดตทุก ๆ 2 ปี ท่านสามารถใส่ "2" สำหรับค่าความถี่ และ "รายปี" สำหรับหน่วยความถี่	Number หรือ เป็นว่าฟรี	2	1
10	ขอบเขตเชิงพื้นที่หรือเชิงพื้นที่	geo_coverage	สำหรับข้อมูลทั่วไป : มิติการจัดจำแนกข้อมูลในพื้นที่ระดับย่อยสุดที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลสถิติ : มิติการจัดจำแนกข้อมูลพื้นที่ในระดับย่อยสุดที่นำมาเสนอข้อมูล	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	จังหวัด	จังหวัด

No.	ชื่อรายการ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย	ตัวเลือก / รูปแบบ	ตัวอย่าง	
					ข้อมูลระบบ	ข้อมูลสถิติ
11	แหล่งที่มา	data_source	แหล่งที่มาของข้อมูลต้นทางที่จัดเก็บข้อมูล หรือหน่วยงานที่จัดทำ เช่น สํารวจภาวะการทำงานของประเทศ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว	สำรวการะการทำงานของประเทศ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	data_format	รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	Text, csv	Database, XLS, text, SPSS
13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมชาติกับข้อมูลภาครัฐ	data_category	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมชาติกับข้อมูลภาครัฐ	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	ข้อมูลสาธารณะ	ข้อมูลสาธารณะ
14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	license_id	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ต้องสอดคล้องกับหมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมชาติกับข้อมูลภาครัฐ	ดูรายละเอียด "คำอธิบาย"	DGA Open Government License	License not specified

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

สถิติจังหวัด :

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

รายการข้อมูลตามประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารในจังหวัดให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญจากยุทธศาสตร์จังหวัด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

จากประเด็นสำคัญ (Pain Point) เรื่อง "ผู้สูงอายุ" ซึ่งจะมีการจัดเก็บรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ "ผู้สูงอายุ" จำนวน ๕๔ รายการ



/นายกิตติศักดิ์...

นายกิตติศักดิ์ :
ตีปัญญา

รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้สูงอายุ” จำนวน ๕๔ รายการ ทางสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีได้ส่งหนังสือขอข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละรายการ ตามแบบฟอร์มรายการข้อมูล (Template1) และแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) (Template2) ซึ่งในกรณีที่เป็นข้อมูลเปิดจะขอทั้งคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) และคำอธิบายข้อมูลส่วนที่เป็นทางเลือก (Optional Metadata) เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และแหล่งข้อมูลรวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐต่อไป

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายการข้อมูล (Template1)

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) (Template2)

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีได้ Up Load ไฟล์ แบบฟอร์มรายการข้อมูล (Template1) และแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) (Template2) สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี http://chanthaburi.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๓๐๐&Itemid=๕๕๙

พิมพ์

/อนึ่ง ทาง...

อนึ่ง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบรายการข้อมูลขอแจ้งปัญหาการรวบรวมรายการข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) เรื่อง “ผู้สูงอายุ” ซึ่งจะมีการจัดเก็บรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้สูงอายุ” จำนวน ๕๔ รายการ ดังนี้

รหัสชุดข้อมูล	ชื่อชุดข้อมูล	เจ้าของข้อมูล	หมายเหตุ
DataSet_๑๑_๐๔	จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปัจจุบันไม่มีการสำรวจ
DataSet_๑๑_๐๕	จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือไม่มีบัตรประชาชน	กรมการปกครอง	ปัจจุบันไม่มีการสำรวจ
DataSet_๑๑_๐๘	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ปัจจุบันไม่มีการสำรวจ
DataSet_๑๑_๒๔	ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีคนดูแลไม่มีรายได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ปัจจุบันไม่มีการสำรวจ

(Handwritten signature)

/รหัสชุดข้อมูล...

รหัสชุดข้อมูล	ชื่อชุดข้อมูล	เจ้าของข้อมูล	หมายเหตุ
DataSet_๑๑_๒๖	จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอยกเลิกเนื่องจากข้อมูลคล้ายกับรายการ DataSet_๑๑_๒๘
DataSet_๑๑_๔๒	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูล.
DataSet_๑๑_๔๓	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูล
DataSet_๑๑_๔๔	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนเอกชนหรือบุคคลทั่วไปกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูล
DataSet_๑๑_๔๕	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูล
DataSet_๑๑_๔๖	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนแจ้งเบาะแสบกกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเปลี่ยนชื่อรายการข้อมูล
	จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียนเรื่องปัญหาที่ดินกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ขอเพิ่มรายการข้อมูล
DataSet_๑๑_๕๑	จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามความสามารถในชีวิตประจำวัน (กลุ่มติดสังคม)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอเพิ่มรายการข้อมูล
	จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามความสามารถในชีวิตประจำวัน (กลุ่มติดบ้าน)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอเพิ่มรายการข้อมูล
	จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามความสามารถในชีวิตประจำวัน (กลุ่มติดเตียง)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอเพิ่มรายการข้อมูล
DataSet_๑๑_๕๒	จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (การสำรวจ)	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอยกเลิกเนื่องจากข้อมูลคล้ายกับรายการ DataSet_๑๑_๒๗
DataSet_๑๑_๕๓	จำนวนผู้สูงอายุได้รับการประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ขอยกเลิกเนื่องจากข้อมูลคล้ายกับรายการ DataSet_๑๑_๒๐
DataSet_๑๑_๕๔	ช่วงอายุของประชากรในแต่ละพื้นที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	ขอยกเลิกเนื่องจากข้อมูลคล้ายกับรายการ DataSet_๑๑_๐๑

พิมพ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามหลักการ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. ตัดรายการข้อมูล จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ DataSet_๑๑_๐๘ , DataSet_๑๑_๒๖ , DataSet_๑๑_๕๒ , DataSet_๑๑_๕๓ , DataSet_๑๑_๕๔
๒. ขอเปลี่ยนชื่อชุดข้อมูล จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ DataSet_๑๑_๔๒ , DataSet_๑๑_๔๓ , DataSet_๑๑_๔๔ , DataSet_๑๑_๔๕ , DataSet_๑๑_๔๖ , DataSet_๑๑_๕๑
๓. เพิ่มรายการข้อมูล จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ จำนวนผู้สูงอายุที่ร้องเรียน เรื่องปัญหาที่ดินกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี , จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามความสามารถในชีวิตประจำวัน (กลุ่มติดบ้าน) , จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามความสามารถในชีวิตประจำวัน (กลุ่มติดเตียง)
๔. คงเหลือรายการข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) เรื่อง “ผู้สูงอายุ” จำนวน ๕๒ รายการ และเรียงลำดับรายการข้อมูลที่เพิ่ม - ลด ให้มีความต่อเนื่องกัน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

ประธานกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น.



นายเฉลิมเกียรติ เกษราธิกุล

ผู้จัดรายงานการประชุม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



นางสิดาร์ศม์ ธาราสมบัติ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ตำแหน่ง

สถิติจังหวัดจันทบุรี

เลขานุการคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรี